



ประกาศโรงพยาบาลละงู

เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๙(๖) ให้ประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลละงู จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปวิตร วณิชชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู

รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

ระดับดีเด่น

หน่วยงาน โรงพยาบาลล่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	หมายเหตุ
1	นางนิตยา ลิมวิริยะกุล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	
2	นายอดิศักดิ์ ชุมขวัญ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
3	นายฤกษ์ชัย ถาวรานันต์	นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	
4	น.ส.วิไลลักษณ์ หนูฤทธิ	ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	
5	นางชมัยรัตน์ พรหมสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	
6	นางนพวรรณ สุขมณี	นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	
7	น.ส.พิชญา เสียมใหม่	เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการพิเศษ	
8	น.ส.พนัสสา ด่านเท่ง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
9	น.ส.อารีญา ดำเต๊ะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
10	น.ส.ธัญลักษณ์ พิพัฒน์วรสกุล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
11	น.ส.สาห์นี โสยดี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
12	น.ส.บุญศรี มาลินี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	
13	นางนภาพรณี แก้วเหมือน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	
14	น.ส.วีณา ทองกัน	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	
15	นางสุวรรณิ ชำนาญคราด	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	
16	นางอารยา ปานแจ่ม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
17	นางสาววาสนา ยาแต	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
18	นางปานจิต เดชะ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
19	น.ส.จุฑาภรณ์ ภัคดีเจริญกุล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
20	นางแสงศิริ ลิมไทรรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
21	น.ส.กัตติกา ไพเราะ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
22	น.ส.อรณิชา อรุณฤกษ์	นวก.เงินและบัญชี	ชำนาญการ	
23	น.ส.สุภาวดี หลังยาหน่าย	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
24	น.ส.ลดาวัลย์ สาแห่ล่า	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
25	น.ส.พรชูลี จันท์แก้ว	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ	
26	น.ส.พียดา ปะดุกา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	
27	นางดวงดาว โสมณะ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	หมายเหตุ
28	น.ส.กรรณิกา บุญรอด	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ	
29	นางพนนิภา ปังแลมาบุเลา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
30	นายอดิพันธ์ บินสอาด	เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	
31	น.ส.นิภาพร วงศ์สุวรรณ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ	
32	น.ส.ชานูล่า นิลสกุล	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ	
33	นางสุนันทา หยีราหม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
34	น.ส.อานิตดา ทังดำขาว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
35	น.ส.ภณิดา สิงห์อินทร์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
36	น.ส.ณัฐริกาณ์ต์ สืบเหม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
37	น.ส.รุ่งทิพา อูสมมา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
38	น.ส.อริสรา ตันติพยัคฆ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
39	น.ส.พรนภา คงมาก	นวก.เงินและบัญชี	ชำนาญการ	
40	น.ส.นภสร ฝาทละเหยียบ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
41	นางจิตตรา สุขพันธ์เยี่ยม	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	
42	น.ส.อิสมัย ชูสกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
43	น.ส.ภัทรวดี อ่อนละมุน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
44	น.ส.หัตสนี สุมาลี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
45	นางสมญา ยีตุวา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
46	น.ส.รีนา โปดำ	นักโภชนาการ	ชำนาญการ	
47	นางพิมพ์ใจ เกษม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
48	น.ส.ชัญญพัชร ไซโคบ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
49	นางมีนา อูสมมา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
50	นางสุภาพรรณ ปาละสัน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
51	น.ส.เสาวนีย์ บินรินทร์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
52	นายธีรุตม์ คงบันนิก	นวก.เงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	
53	นายภาณุ รัศมีพัฒนานุกูล	นายแพทย์	ชำนาญการ	
54	นายสืบพงศ์ ยืนยง	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
55	นายศิริวัฒน์ ลัญจกรวิวัฒน์	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
56	นายสุทธินนท์ วุ่นดี	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
57	น.ส.ศศิมาพร ทองชะโชค	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
58	น.ส.มารีนา คำเต๊ะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
59	นางวิญญู หยีละงู	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
60	น.ส.พาร์ติมา คลายนา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
61	น.ส.นิตยา สกุลสันติ	จพ.เวชสถิติ	ชำนาญงาน	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	หมายเหตุ
62	นางลักขมี หยั่งสู	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
63	นางมาลี เลียงประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
64	น.ส.สาคร สังกู	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	
65	น.ส.กิตติยา แสนไทย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
66	น.ส.เฉลิม บัวดำ	แพทย์แผนไทย	ชำนาญการ	
67	นางวรรณภา บินสอาด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
68	นายฮาริส หนูยาหมาด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	
69	นางพัชรี ฮะอูรา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
70	น.ส.วัลลภา สายสินธุ์	เภสัชกร	ชำนาญการ	
71	น.ส.กนกวรรณ มุสิกะศิริ	เภสัชกร	ชำนาญการ	
72	นายพุทธิพล นันทิพล	เภสัชกร	ปฏิบัติการ	
73	น.ส.กุลธิดา น้อยไธ้	เภสัชกร	ชำนาญการ	
74	น.ส.นาชนีน งามมัน	เภสัชกร	ชำนาญการ	
75	น.ส.รสนา หนูวงศ์	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	
76	นางจุรีพร มานะกล้า	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
77	น.ส.ทิวาภรณ์ ทองรักษา	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	
78	น.ส.โนรียะ สาดิน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
79	นายระพี เลาประสพพัฒนา	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
80	นางสุพร หวันเก	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
81	นายฟารุค สาดิน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
82	น.ส.ฮาวา มัจฉา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
83	น.ส.นริรัตน์ หมั่นเส้น	นักจิตวิทยา	ชำนาญการ	
84	นายปาเติ้ล ยูไซะยูตะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	
85	น.ส.กวินตรา ต้นประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
86	น.ส.สมัย ด้วงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
87	น.ส.ลุตฟี มินเด็น	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
88	น.ส.ณัฐธิดา ดาราภัย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
89	นางถนอม หลีเพิ่มสุข	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
90	น.ส.เจนนี่ แซงเข็ม	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ	
91	น.ส.สาริยา ปานเพชร	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
92	น.ส.นุรรัยมีย์ แยกคาย	นวก.สาธารณสุข	ชำนาญการ	

รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)
ระดับดีมาก

หน่วยงาน โรงพยาบาลล่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	หมายเหตุ
1	น.ส.แคทริยา หยีหมาดเทรบ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
2	น.ส.โซเพียดา ชูแสง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
3	น.ส.สร้อยบุญญา สาเส้น	นวก.สาธารณสุข	ชำนาญการ	
4	นายนราธร พินิจสถิต	เภสัชกร	ชำนาญการ	
5	น.ส.ศรียกมล จิตต์หลัง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
6	น.ส.อัญชลี วาณีสุนทร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
7	นางบุษรา หงษ์สตาร์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
8	น.ส.ฟาตีลา บิลังโหลด	แพทย์แผนไทย	ชำนาญการ	
9	น.ส.จิรัฐติกาล เจ๊ะสา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
10	น.ส.วิภาวดี จันทร์พุ่ม	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
11	น.ส.มณฑิรา วาริรัตน์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
12	น.ส.นุสรียา น้อยเด็น	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ	
13	น.ส.ชญาณี ไพนุสิน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	
14	น.ส.สาธิตา หยงสู	จพ.การเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	
15	นายวิโรจน์ แซ่ไห้	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
16	น.ส.ปาสิญา จารนัย	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
17	น.ส.ธนภรณ์ ชยโสภักดิ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	
18	นายซารีฟ เบ็ญนัย	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	
19	นายปิยพงศ์ ปานแขวง	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	
20	นายฉัตรพิศุทธิ์ พิษฐานุพงศ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	
21	น.ส.หทัยภัทร สองแก้ว	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
22	น.ส.สุกัญญา ชำนาญ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
23	น.ส.ปณิตา ตาวาโต	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	
24	นายสิริวัฒน์ พัฒนศิริ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	
25	นางลักษณา เยรานี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
26	นางชาโลณี ทองไผ่	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
27	น.ส.ธนวรรณ รอดขำ	นักจิตวิทยา	ชำนาญการ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	หมายเหตุ
28	น.ส.หทัยชนก ถิ่นแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
29	นายสรารุณี อับดุลเลาะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	
30	น.ส.ชนิษฐา บิลังโหลด	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
31	น.ส.อุไรลา อาดำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
32	น.ส.ชอฝียะ อัดซัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
33	น.ส.ธติการณ คงสัจย์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
34	น.ส.ณหทัย อุทัยเกษม	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ	
35	น.ส.จันทร์จิรา ยาบา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
36	นางตุลววรรณ บุญสงวน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
37	นายอนวัชช ช่างแหกรา	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	
38	น.ส.ทิพย์สุตา แดงงาม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
39	นายพิพัฒพงษ์ คงแก้ว	เภสัชกร	ชำนาญการ	
40	น.ส.อันสดา ยาพระจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
41	น.ส.สิริวรรณ หมาดฉิม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน	
42	น.ส.ฮานีซ๊ะ สอละซอ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	
43	นายสมหมาย หลั่งเถาะ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
44	น.ส.ลักขมี แซ่ส้ม	จพ.สาธารณสุข	ชำนาญงาน	
45	น.ส.ราชิดา อีร์สคาน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
46	น.ส.ซุนเนีย สอเหลบ	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	
47	นางนิตยา นาคสง่า	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	
48	น.ส.ฮาหยาด มรรคาเขต	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	
49	น.ส.มาลิน(ขวัญฤดี) ล้อมเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
50	น.ส.โสภิตา บาโหัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
51	นายสันติชัย แซ่เงิน	จพ.ทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	
52	น.ส.มัชฌิมา ตั้งหวัง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
53	นางอรุณา (ชำนาญคง)เจะหลัง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	
54	น.ส.จันทร์จิรา สะเล่	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน	
55	น.ส.นภาพร คงประจักษ์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
56	น.ส.นุรียา มรรคาเขต	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	
57	น.ส.ประกายทิพย์ ลิ้มกุลพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
58	น.ส.เสาวณี สำเร	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	
59	น.ส.ปริมล แสงทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
60	น.ส.รัศมี เหมสลาหมาต	จพ.สาธารณสุข	ชำนาญงาน	
61	นางลลิตา สันติภาพมณฑล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	หมายเหตุ
62	น.ส.ส่อฝิ่นะ สำเร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
63	น.ส.พรวิดา หนูช่วย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
64	นายณัฐดนัย สิทธิภาจิรสกุล	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	
65	น.ส.จุฑาทิพย์ รอเกตุ	จพ.ทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	
66	น.ส.ชัยรียะ ชะยานัย	จพ.ทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	
67	น.ส.นฤมล สดอหลง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
68	น.ส.มุขีรา ยาประจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
69	น.ส.ศิริลักษณ์ หวันบิหลาย	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ	
70	น.ส.ซารีนา เวชสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
71	นางฮาซียะห์ ดวงตา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
72	น.ส.นุจรี ฉาดสัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	

(แบบ 1)

ตารางสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 มีนาคม 2567)

ส่วนราชการ โรงพยาบาลละงู

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับผลการประเมิน
1	สุทิพย์ อ่องสาย	พ.เภสัชกรรม	ดีเด่น
2	ฉวีวรรณ มลมิมิล	พ.พัสดุ	ดีเด่น
3	สุเทพ บัวดำ	พ.ช่วยราชการ	ดีเด่น
4	อาอีซ๊ะฮ์ ปานแขวง	พ.ช่วยเหลือคนไข้	ดีเด่น
5	ดวงใจ มินเด็น	พ.ช่วยเหลือคนไข้	ดีเด่น
6	อัสนี ทูมมาลี	พ.ช่วยเหลือคนไข้	ดีมาก
7	จรรยา น้อยฤทธิ์	พ.ช่วยเหลือคนไข้	ดีมาก
8	สมบัติ สอและ	พ.ช่วยราชการ	ดีมาก
9	นภรณ์ฤทธิ์ หมาดกาเส็ม	พ.ช่วยเหลือคนไข้	ดีมาก
10	กิตติกร อินทศิริ	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	ดีมาก